

**สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)
ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย**

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สาระสำคัญ	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ ทราบ	<p>1) ขอให้ใช้การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) นี้เป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ นำประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการตัดสินใจเข้ามาพิจารณา ส่วนประเด็นเรื่องการค้าเงินงานขอให้จัดประชุมภายในแต่ละคณะอนุกรรมการ</p> <p>2) ฝากติดตามผลการดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ของปีที่ผ่านมาที่ยังดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น</p> <p>3) อยากให้การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) จัดการประชุมคู่ขนานกับการประชุมภารกิจของกรมอนามัย เพื่อให้การประชุมเสริมซึ่งกันและกัน</p>	<p>มอบ นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภาานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการ</p>
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน การประชุม	<p>รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 21 กันยายน 2564</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมฯ</p>
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ	<p>3.1 การพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ปีงบประมาณ 2565 : นำเสนอดังนี้</p> <p>1) โครงสร้างการขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย ปี 2565</p> <p>2) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย</p> <p>3) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564</p> <p>4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>5) การสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบพัฒนาวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565</p> <p>3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม : นำเสนอดังนี้</p> <p>1) แผน/โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัย กรมอนามัย โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปี 2562 – 2566</p> <p>2) งบประมาณวิจัย ปี 2565</p> <p>3.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : นำเสนอดังนี้</p> <p>1) รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)</p> <p>2) สถานการณ์ MCH และความก้าวหน้าโครงการรณรงค์หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีน</p> <p>3) สรุปจำนวนผู้ใช้บริการ ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(DoHDashboard)</p>	<p>มอบ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวางระบบการทำงานวิชาการเพื่อประเมินการเลื่อนระดับตำแหน่ง เนื่องจากพบปัญหาการทำงานวิชาการในการเลื่อนระดับตำแหน่งทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่อนข้างมาก และจัดระบบข้อมูลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรมอนามัยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป</p> <p>เสนอแนะเรื่องการดำเนินงานวิจัย โดยบุคลากรกรมอนามัยควรเป็นผู้จัดการโครงการวิจัย (Manager) มากกว่าเป็นผู้วิจัย (Researcher) และควรดำเนินงานวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic) ภารกิจของกรม เพื่อนำผลการวิจัยมากำหนดนโยบายต่างๆ ต่อไป</p> <p>มอบ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านสุขภาพ) และคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนำข้อเสนอแนะปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป</p> <p>1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องอัตราการตายมารดาไทย มอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์อัตราการตายมารดาไทย เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน เอเชีย และกลุ่มประเทศที่ Socio-Economic ที่ใกล้เคียงกัน และขอให้หนาวาระเสนอที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข - เรื่องการตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 5 ปี ในกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนฯ พบว่าเด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นกรมอนามัยควรเชิญชวนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)
ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สาระสำคัญ	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
		<p>สวัสดิการมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ในการร่วมส่งเสริมนโยบายและโครงการเงินอุดหนุนฯ</p> <p>2) มอบ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยงาน</p> <p>3) มอบ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเรื่องข้อมูลตัวชี้วัดของสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและรายละเอียดการดำเนินงาน</p>
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ	การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย(กพว.) ครั้งที่ 2/2565 ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564	มอบ ทีมเลขานุการ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการ

บันทึกรายงานการประชุมฯ โดย สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ